

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI)

# Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền

Cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xem là một trong những chiến lược cơ bản của cách mạng. Một trong những nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh là xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền.

### Sức mạnh nội sinh bảo đảm sự phát triển bền vững

Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, giải pháp được Đảng ta chỉ rõ, đó là xây dựng con người Việt Nam có tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các văn hóa phẩm độc hại, các khuynh hướng sai trái trái với đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng và khuynh hướng thẩm mỹ lành mạnh.

Nhìn lại thời gian qua, bên cạnh nhiều ưu điểm và thành tựu, lĩnh vực văn hóa chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức

năng giải trí. Phát triển một số lĩnh vực văn hóa chưa đồng bộ, còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất. Thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tâm vóc của sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng con người. Môi trường văn hóa ở đây đó bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Một số nơi, công tác chỉ đạo, quản lý văn hóa còn lúng túng, chậm trễ, nhất là trong việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng. Đầu tư cho văn hóa chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao... Một bộ phận cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Nhiều khi bắt chước kiểu ngoài một cách phân tâm, không có chọn lọc, phân văn hóa.

Quan triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết số

04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; bảo tồn và lưu giữ kho tàng di sản văn hóa, tạo nên đời sống tinh thần phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách để bảo vệ và khích lệ những người lao động sáng tạo văn học, nghệ thuật. Cùng với đó là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", việc gìn

giữ, bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian, các di sản văn hóa, các làng nghề thủ công truyền thống như nghệ thuật hát chèo, múa rối nước, vật võ; chạm bạc Đông Xâm, bánh cày Làng Nguyễn, chiếu Hối, dệt Phương La, các di tích lịch sử, đền, chùa, lễ hội truyền thống... góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của tỉnh. Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm vững các hoạt động về tư tưởng, văn hóa, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quê hương; đồng thời đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi thói hư, tật xấu, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, phân động, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.



Tuyên truyền lưu động về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Ảnh minh họa

### Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền

Trong sự phát triển như vũ bão của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cùng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra những cơ hội chuyển mình trong tất cả các lĩnh vực nhưng cũng phát sinh nhiều nguy cơ, đặc biệt đối với hệ thống truyền thông trong thời đại số. Trên thế giới, các cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin, đặc biệt là trên hệ thống mạng internet diễn ra liên tục, hình thức ngày càng tinh vi và đa dạng, gây ra thiệt hại vật chất rất nặng nề, số lượng các nhóm tội phạm mạng ngày càng gia tăng.

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) chỉ rõ: Phát triển và quản lý chặt chẽ các phương tiện thông

tin truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển đất nước. Chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong hoạt động báo chí, thông tin truyền thông, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Thực hiện giải pháp này, các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, quản lý tốt các lĩnh vực công tác tư tưởng nói chung, công tác an ninh mạng nói riêng. Tăng cường theo dõi, rà soát kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự xâm nhập của các luồng tư tưởng phi ngược lại những giá trị văn hóa, chuẩn mực của dân tộc. Đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên, cung cấp thông tin đầy đủ giúp họ có đủ nền

tảng kiến thức, đủ "sức đề kháng" để nhận diện đúng - sai và không bị xúi giục, làm theo những tư tưởng, lối sống lệch lạc. Các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông, cũng không ngừng nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và quản lý thông tin, bảo đảm ngăn chặn hiệu quả tấn công mạng và loại bỏ thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền nói chung, công tác sử dụng các phương tiện truyền thông coi trọng tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa, tích cực đấu tranh, phê phán các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, độc hại trên không gian mạng.

Yêu cầu đặt ra cần tổ chức và triển khai nghiêm túc những quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ quan

trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa và con người; phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, tranh thủ thời cơ, quyết tâm thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp cấp bách trong Nghị quyết của Đảng, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; tạo nên sự phát triển về chất để khẳng định sức mạnh mới của con người và văn hóa. Làm được điều này chúng ta tin rằng phát triển văn hóa ở Thái Bình thời kỳ hội nhập sẽ là điểm tựa vững chắc về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

**DƯƠNG VĂN LÊ**

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

## VŨ THƯ

# Ổn định lao động tại các doanh nghiệp



Sản xuất tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của kinh tế thế giới, trong nước song các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn huyện Vũ Thư vẫn đang nỗ lực thực hiện tốt các chế độ, chính sách, việc làm để giữ chân người lao động (NLD).

Gần bó với Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài) từ những ngày đầu thành lập, chị Lương Thị Thanh Nga luôn phấn khởi, háo hức mỗi khi đi làm. Chị cho biết: Những năm qua, các chế độ phúc lợi cho NLD luôn được Công ty thực hiện đầy đủ, mức lương hàng tháng được bảo đảm. Công đoàn Công ty thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc cho NLD. Từ ngày đi làm tại Công ty, tôi không những không phải đi làm xa nhà mà còn có thời gian chăm sóc gia đình nên rất phấn khởi, muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam hiện có hơn 800 lao động, chuyên sản xuất quần áo thể thao. Thị trường chủ yếu của Công ty là châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Sau tết, hầu hết NLD đã trở lại làm việc. Chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Để giữ chân NLD, Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với NLD, tổ chức nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho NLD như: trợ cấp chuyên cần từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/người/tháng; thưởng năng suất từ 500.000 đồng - 6 triệu đồng/người/tháng; thưởng thâm niên 500.000 đồng/người/năm. Hàng năm tổ chức cho NLD tham quan, du lịch... Riêng tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công đoàn Công ty đã trao quà cho tất cả công nhân với tổng số tiền 235 triệu đồng; thưởng tháng lương thứ 13 cho NLD với

mức từ 6 - 12 triệu đồng/người. Ngoài ra, Công ty cũng thưởng thêm mỗi NLD 1 triệu đồng. Tổng thu nhập bình quân của NLD đạt từ 7 - 12 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tác động của kinh tế thế giới khiến đơn hàng của Công ty giảm khoảng 30%. Tuy nhiên, Công ty không cắt giảm nhân lực, không giảm giờ làm mà vẫn duy trì làm 6 ngày/tuần, 8 giờ/ngày cho NLD. Bên cạnh đó, để bảo đảm nâng suất, chất lượng làm việc cho NLD, Công ty đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như máy cắt tự động, máy trải vải tự động, máy may lập trình... Tất cả các xưởng may đều được lắp đặt hệ thống điều hòa tự động, bảo đảm sức khỏe cho công nhân.

Huyện Vũ Thư hiện có 365 doanh nghiệp, thu hút gần 20.000 lao động. Theo ông Phạm Văn Trịnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, sau tết, số lao động trở lại làm việc tại các doanh

nh nghiệp đạt khoảng 98%. Nhìn chung, biến động lao động không lớn, doanh nghiệp vẫn chủ động được lực lượng sản xuất và bảo đảm đủ việc làm cho NLD.

Có thể nói, dù sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư đã thực hiện tốt chế độ với NLD, có những giải pháp hiệu quả giữ chân NLD. Chính vì vậy, ngay sau tết, hầu hết NLD đều trở lại làm việc. Chung tay cùng các doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện và các công đoàn cơ sở luôn tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLD; thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLD... Trong chương trình "Tết sum vầy" xuân Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thăm hỏi và trao hơn 13.000 suất quà của trung ương, địa phương và các công đoàn cơ sở cho đoàn viên, NLD với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động chăm lo cho NLD.

Ông Phạm Văn Trịnh cho biết thêm: Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp để tổ chức tốt sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc thực hiện các chế độ, chính sách, thời gian làm việc cho NLD. Tiếp tục khắc phục những khó khăn do thiếu, giảm đơn hàng. Vận động đoàn viên, NLD khi trở lại làm việc tiếp tục phát huy tay nghề, tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng doanh nghiệp bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

**THU HOÀI**

# Gắn mã số, mã vạch cho lợn

Gắn mã số, mã vạch cho lợn thương phẩm để tiếp cận thị trường là hướng đi mới của gia đình anh Nguyễn Ngọc Thủy, xã Vân Trường (Tiền Hải), từ đó nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

nuôi từ phương thức nuôi truyền thống trong ao bùn sang nuôi trong bể không bùn. Mô hình này lợn có tốc độ tăng trọng nhanh, dễ quan sát quá trình sinh trưởng. Bên cạnh đó, nuôi lợn trong bể không bùn có thể nuôi với mật độ dày hơn so với cách nuôi lợn truyền thống, chi phí thức ăn thấp. Thời ăn cho lợn là các loại ốc bươu vàng, cá rô phi, giun đất. Sau khi xay nhuyễn, tối phải trộn với tỷ lệ 70% ốc, cá, giun, 30% bột. Mỗi lứa lợn từ 10 tháng. Lợn có đặc tính ưa tối, thích trú ẩn, thường sống chui rúc trong bùn nên khi nuôi trong bể xi măng phải tạo nơi trú ẩn cho lợn bằng cách làm các giá thể bằng dây nilon đen. Lợn khá mắn

cảm với môi trường nước trong bể, vì vậy hàng ngày phải thay nước sạch sau khi cho ăn; trên mặt nước nhất định phải rải nhiều sợi nilon làm giá thể để lợn trú ngụ. Khi xây dựng mô hình phải có hệ thống bơm nước, thoát nước đầy đủ, mặt trong bể được lát gạch hoa trơn bóng để tránh lợn bị xây sát trong quá trình nuôi, bảo đảm đáp ứng tiêu chí lợn thương phẩm sạch. Bên cạnh đó, phải chú trọng phòng trị các bệnh thường gặp và khử khuẩn bể nuôi. Nuôi lợn không bùn rất hiệu quả, không tốn nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ phải bỏ ra khoảng 20 phút cho lợn ăn và thay nước theo quy định, làm sao bảo đảm nước luôn sạch và trong thì con lợn sẽ đỡ bệnh. Mỗi

năm từ mô hình nuôi lợn không bùn anh Thủy bán ra các tỉnh, thành phố và xuất sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan trên 1,3 triệu con lợn giống, lợn thương phẩm, doanh thu đạt vài trăm triệu đồng/năm. Bà Đoàn Thị Quế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Trường cho biết: Mô hình nuôi lợn của anh Nguyễn Ngọc Thủy mang lại giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp. Anh Thủy là hội viên nông dân tiêu biểu của xã. Không chỉ phát triển nuôi lợn tại gia đình, anh còn hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho các hội viên nông dân ở một số địa phương trên địa bàn huyện để áp dụng mô hình nuôi lợn không bùn.

**MẠNH THẮNG**



Anh Nguyễn Ngọc Thủy, xã Vân Trường (Tiền Hải) nuôi lợn không bùn từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao.